

## รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรทกิจ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๓๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน (บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประกันคุณภาพ ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ ๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำแนกตามคณะ และเปรียบเทียบระหว่างผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ซึ่งผลการประเมิน พบว่า มีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ ซึ่งหลังจากได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้ว ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ตั้งแต่การเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง ตลอดจนการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อนำเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน

- ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จำแนกตามองค์ประกอบ

- ส่วนที่ ๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย สำนักฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิต และศูนย์การศึกษาอุทกทวารวดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จำแนกตามองค์ประกอบ

- ส่วนที่ ๔ รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิต และศูนย์การศึกษาอุทกทวารวดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในภาพรวม

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว

เลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย